



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thảo luận về dự kiến chương trình giám sát và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020



Đại biểu Bùi Văn Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội trường.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy, sáng ngày 3/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Về tiêu chí lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề trong chương trình giám sát năm 2020, tờ trình nêu rõ đó là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành pháp

luật; không trùng với các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất; bảo đảm cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội.

Về số lượng chuyên đề giám sát, năm 2020 là năm các địa phương sẽ tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời, năm 2020 cũng là năm cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều mặt, để tập trung cho các nội dung nêu trên và bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội giám sát 1 chuyên đề tại kỳ họp thứ chín.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Khai mạc giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019

Sáng ngày 3/6, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019 vòng bảng I. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tham dự giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019 vòng bảng I do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Nhi đồng tổ chức có 16 đội bóng thiếu niên, nhi đồng trong đó có 12 đội nhi đồng và 4 đội thiếu niên. Giải không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích trong mùa hè của thiếu niên, nhi đồng mà còn là nơi phát hiện,

chấp cánh cho ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí. Giải diễn ra từ ngày 3 - 10/6.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội bóng đá nhi đồng Bamboo Airways Thái Bình và đội bóng đá nhi đồng Điện Biên. Hai đội thi đấu quyết liệt mang đến cho khán giả những pha bóng đẹp, hấp dẫn, gay cấn. Kết thúc trận đấu, đội bóng đá nhi đồng Bamboo Airways Thái Bình giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 12 - 0.

Buổi chiều cùng ngày diễn ra trận đấu giữa đội bóng đá thiếu niên Bamboo Airways Thái Bình và đội bóng đá thiếu niên Vĩnh Phúc.

NHƯ HOÀNG



Trận đấu giữa đội bóng đá nhi đồng Bamboo Airways Thái Bình và đội bóng đá nhi đồng Điện Biên.

▶ Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Tại Trường Tiểu học Đồng Hải (Tiền Hải), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019.



Đoàn Thanh niên xã Đồng Hải (Tiền Hải) ra quân vệ sinh môi trường.

Chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2019 là "Ô nhiễm không khí". Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đồng Hải nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường không khí; tập trung triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" với nội dung "Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội"; tổ chức các hoạt động hưởng ứng như ra quân vệ sinh môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế rác thải, phát động phong trào đi bộ và sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và học sinh về bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng quà các cháu học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tặng Trường Tiểu học Đồng Hải dụng cụ vệ sinh và thùng chứa rác thải.

TIẾN DAT

▶ HUNG HÀ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cơ sở

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chỉ ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc Huyện ủy về những văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, một số vấn đề nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát hiện nay.

Đây là những nội dung quan trọng góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giúp công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TRÚC LÀNH
(Đài TTTH Hưng Hà)

▶ 6 người chết vì tai nạn lao động trong 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 5 tháng đầu năm chỉ tính riêng tai nạn lao động có người chết toàn tỉnh xảy ra 4 vụ làm chết 6 người. Hầu hết các vụ tai nạn có người chết đều do việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại một số ngành, địa phương và doanh nghiệp chưa nghiêm; môi trường và điều kiện lao động trong doanh nghiệp còn tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm, có hại, mất an toàn trong quá trình lao động, sản xuất.

Để giảm số vụ tai nạn lao động, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ cho các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động và cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ; tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ tại một số doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ

● 108 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí

Huyện Vũ Thư hiện có 108 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trong đó, 6 trang trại gia cầm, 3 trang trại trâu, bò, 86 trang trại lợn, 13 trang trại tổng hợp cùng với 3.538 gia trại chăn nuôi nhỏ lẻ. Huyện đã xây dựng 2 xã vùng GAHP là Vũ Đoài và Bách Thuận, 4 xã vệ tinh Hồng Lý, Song Lãng, Tân Phong và Việt Thuận.

Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, để duy trì, phát triển số trang trại địa bàn, UBND huyện Vũ Thư đã có Công văn số 461/UBND-NN ngày 24/5/2019 chỉ đạo thực hiện tái đàn lợn trong thời gian có dịch, trong đó yêu cầu các hộ chăn nuôi tái đàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

● Nhân rộng mô hình nuôi ốc truyền thống

Hội Làm vườn huyện Vũ Thư vừa tổ chức cho hội viên đi tham quan một số mô hình nuôi ốc nhồi truyền thống tại xã Hồng Lý nhằm nhân rộng mô hình tới hội viên.

Tại buổi tham quan, các đại biểu được học hỏi cách xây ao nuôi, chia sẻ kinh nghiệm về đặc tính sinh sản, sinh trưởng của ốc nhồi truyền thống, những lưu ý về nguồn thức ăn, bảo đảm an toàn cho ốc trước thiên địch... Sau khi họp bàn, Hội đồng nhất giao mỗi Ủy viên Ban Chấp hành nuôi 1 mô hình khoảng 2.000 con, Huyện hội sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho địa phương có điều kiện nuôi và nhiệt tình, tâm huyết. Hiện tại, hội làm vườn một số địa phương của Vũ Thư như Hồng Lý, Minh Lãng, Trung An, Xuân Hòa... đã nuôi giống ốc này nhưng cơ bản còn nhỏ lẻ. Việc nhân rộng mô hình là hướng đi giúp hội viên phát triển kinh tế trong giai đoạn chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn như hiện nay.

Hiện tại, một sào ao nuôi ốc thương phẩm và ốc giống, nông dân thu về khoảng 60 - 70 triệu đồng/năm.

HÀ THANH
(Đài TTTH Vũ Thư)

Chăm sóc và bảo vệ các đối tượng thủy sản mùa nắng nóng

(Xem trang 2)



Người dân tiến hành san thưa mật độ cá nuôi trong lồng.

Nhập khẩu, phát tán tôm hùm nước ngọt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

(Xem trang 4)